

“ยิปซัม ตราช้าง” เกาะไลฟ์สไตล์คนยุคไอที เปิดตัว แอปพลิเคชัน “ยิปซัม ตราช้าง”



“ยิปซัม ตราช้าง” เกาะไลฟ์สไตล์คนยุคไอที เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ยิปซัม ตราช้าง” ใช้งานบนสมาร์ตโฟน ระบบ iOS และ Android ได้อย่างสะดวกสบาย มุ่งขยายฐานลูกค้าและสร้างเครือข่ายออนไลน์ โดยเจาะกลุ่มช่างฝีมือที่มีจำนวนมากกว่า 8,000 คน รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง และ ประชาชนทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายและรายการส่งเสริมการขายได้ทุกที่..ทุกเวลา เปิดให้ดาวน์โหลด พร้อม “ทั้งลุ่น..ทั้งแลก” รับผิดชอบต่อประโยชน์ทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายสรพงษ์ จันทน์ฤกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด เปิดเผยว่า “ยิปซัม ตราช้าง” ได้เสริมกลยุทธ์ในการรุกตลาดผ่านแอปพลิเคชัน “ยิปซัม ตราช้าง” ที่สามารถใช้งานกับสมาร์ตโฟน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ช่างฝีมือ ผู้รับเหมาธุรกิจก่อสร้าง ที่ในปัจจุบันนิยมใช้งานสมาร์ตโฟนกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแอปพลิเคชัน “ยิปซัม ตราช้าง” ได้รับการออกแบบให้มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ยิปซัม ตราช้าง คุณสมบัติด้านงานช่างที่หลากหลาย ได้แก่ แคลตตาล็อค การคำนวณวัสดุฝ้า-ผนัง และวิธีการติดตั้ง แบบฝ้า-ผนัง คั้นหาร้านค้า สะสมยอดซื้อผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการพร้อมโปรโมชั่น/การแลกรางวัล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ยิปซัม ตราช้าง” ผ่านระบบ iOS และ Android พร้อมรับผิดชอบต่อประโยชน์มากมาย “ทั้งลุ่น..ทั้งแลก” แจกกันทุกเดือน ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับ แอปพลิเคชัน “ยิปซัม ตราช้าง” จะมีประโยชน์อย่างมากต่อ ช่างฝีมือ/ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยจะช่วยให้การเลือกซื้อสินค้า การนำเสนองานฝ้า-ผนังยิปซัม การประมาณการวัสดุ กลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายด้วยข้อมูลที่นำเชื่อถือจากผู้ผลิต นอกจากนี้ ทุกการบันทึกยอดซื้อผ่านแอปพลิเคชันกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าด้วยรายการสะสมยอดซื้อแลกของรางวัลและรายการชิงโชคต่างๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ มั่นใจว่าแอปพลิเคชัน “ยิปซัม ตราช้าง” จะช่วยขยายฐานลูกค้าของ “ยิปซัม ตราช้าง” ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มช่างฝีมือและผู้รับเหมาต่างๆ ที่ใช้งานสมาร์ตโฟน มีจำนวนไม่น้อยทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ยังจะเป็นเสมือนสื่อกลางในการสื่อสารกับกลุ่มช่างหรือผู้รับเหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นสื่อกลางให้ช่างผู้รับเหมา นำเสนองานให้เจ้าของบ้านได้อย่างน่าเชื่อถือและเสริมสร้างภาพพจน์ช่างมืออาชีพ กล่าวได้ว่า แอปพลิเคชัน “ยิปซัม ตราช้าง” ให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ช่างฝีมือและผู้รับเหมา รวมไปถึงการ สะสมยอดซื้อและแลกของรางวัล อย่างครบครันในแอปพลิเคชันเดียว นายสรพงษ์ กล่าวสรุปในที่สุด เมื่อทำฝ้า-ผนังยิปซัมครั้งใด อย่าลืมเรียกหาช่าง/ผู้รับเหมามืออาชีพที่ใช้แอปพลิเคชัน “ยิปซัม ตราช้าง” ในการรับหรือนำเสนองาน